

họ gặp được một môi trường sinh hoạt rất chi là Việt Nam. Có những giáo hữu mới từ Việt Nam sang nói rằng “Con thấy ở giáo xứ mình cái gì cũng có như ở Việt Nam. Con không còn cảm thấy nhớ nhà nữa.” Tôi nghe mà mát lòng mát dạ!!! Có những giáo hữu muốn tham gia ngay vào đời sống giáo xứ vì cũng muốn được tiếp tục đóng góp và phát triển tài năng lâu nay đã có khi sinh hoạt tại các giáo xứ ở Việt Nam. Có những giáo hữu mong được có công ăn việc làm và nhà cửa ổn định. Là người đến định cư ở Hoa Kỳ trong những ngày đầu còn bỡ ngỡ và khó khăn, chúng ta càng thông cảm và nâng đỡ các anh chị em giáo hữu này, và cầu nguyện cùng giúp đỡ cho họ được sớm ổn định nơi quê hương mới này.

Trong tinh thần đón tiếp và giúp đỡ các giáo hữu mới đến giáo xứ hoặc từ Việt Nam mới sang, **giáo xứ sẽ có chương trình giúp dạy miễn phí lớp Anh văn ESL và lớp Quốc Tịch miễn phí.** Cô Cao Tuyết Khanh thuộc Ban Bác Ái Xã Hội của giáo xứ là một giáo viên dạy ở trường Mỹ sẽ chịu trách nhiệm về chương trình giảng dạy này. Xin xem thông tin chi tiết trong Báo Niềm Tin tuần này. Ngoài ra, tôi cũng xin mời gọi các bạn trẻ khác tham gia vào chương trình tốt đẹp này. Xin liên lạc với Cô Khanh. Tôi xin mời các bạn trẻ cùng nắm lấy cơ hội phục vụ tại giáo xứ này trong các chương trình tutoring, dạy kèm miễn phí các môn học cho các em. Giáo xứ cũng sẽ có các chương trình khám sức khỏe miễn phí cho những giáo hữu mới định cư hoặc giáo hữu có lợi tức thấp. **Ban Vận Động Công Hiến và Bác Ái Xã Hội cũng sẽ có những buổi gặp mặt định kỳ để mời các giáo hữu mới đến Hoa Kỳ hoặc mới đến giáo xứ để có cơ hội cùng chia sẻ những nhu cầu, và giáo xứ cũng chia sẻ các thông tin về các ban ngành và dịch vụ trong giáo xứ.** Nếu giáo hữu nào là chủ nhân các cơ sở thương mại trong thời gian cần mượn thợ thì xin chiếu cố các giáo hữu mới sang định cư hoặc mới chuyển đến từ các tiểu bang khác.

Giáo xứ hiện đang có lớp Thánh Kinh mở rộng cho các giáo hữu mỗi tháng một lần, và sẽ vào ngày thứ Tư tuần tới, ngày 17 tháng 1 năm 2018, từ 6:00 pm đến 8:30pm. Lớp học sẽ tập trung học Tin Mừng theo thánh Mác-Cô mà chúng ta đang đọc trong các thánh lễ cuối tuần và ngày thường để giúp chúng ta áp dụng cụ thể vào cuộc sống cá nhân, gia đình, và giáo xứ. Xin mời quý Ông Bà Anh Chị Em tham gia và giới thiệu cho bà con và bạn hữu cùng tham dự.

Sức sống của giáo xứ cũng thể hiện qua mùa làm bánh tét, bánh chưng và Hội Chợ Tết sắp đến. Chủ đề của Hội Chợ Tết năm nay là “Xuân Dệt Ước Mơ,” nghĩa là chúng ta đã có ước mơ xây nhà thờ và cơ sở mới, thì nay chúng ta bắt đầu dệt ước mơ đó, nghĩa là làm cho ước mơ thành hiện thực qua việc khởi sự xây Trung Tâm Giáo Dục Đức Tin bằng cách nói rộng khu trung tâm huấn luyện nhà băng Wells Fargo mà chúng ta đã tậu mãi năm trước. Chúng ta mỗi người một tay hãy dệt ước mơ này qua việc hăng hái đóng góp tài năng, thời gian, công sức, tài chánh. **Hãy bắt đầu với việc ủng hộ cho chương trình làm bánh tét bánh chưng năm nay từ ngày 30 tháng 1 đến 15 tháng 2.** Ngoài ra, nếu ai có thể giúp khâu nấu ăn, làm các món ăn Bắc, Trung, Nam và món ăn Mỹ thì xin cũng giúp cho ba ngày Chợ Quê năm nay (16-17-18 tháng 2). Sẽ có khu vực triển lãm và bán tranh về đạo, về quê hương và Tết, cũng như có phần trưng bày về văn hóa, uống trà, thi đấu cờ tướng, và có ông đồ viết thư pháp câu đối tại chỗ....Xin cảm ơn các ân nhân và giáo hữu đã đóng góp vật liệu và tài chánh cho chương trình làm bánh tét bánh chưng năm nay. Xin xem mục tri ân trong Báo Niềm Tin tuần này.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta!

Trong Chúa Kitô,



Lm Gioakim Đào Xuân Thành